

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 07 tháng 02 năm 2006

CHỈ THỊ

V/v phòng, chống dịch bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm năm 2006

Năm 2005, do chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm và đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và chiến dịch khử trùng tiêu độc chặt chẽ nên trên địa bàn tỉnh không có ổ dịch lớn nào xảy ra, không tái phát dịch cúm gia cầm, chăn nuôi được giữ vững và phát triển.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết còn diễn biến bất thường cùng với tập quán chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ, chưa coi trọng thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật đặc biệt là quy trình phòng chống dịch bệnh nên rất thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh nhất là dịch cúm gia cầm vẫn còn tiềm ẩn khả năng bùng phát dịch rất cao. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2006, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trọng tâm là thực hiện tốt các đợt tiêm phòng định kỳ và 3 đợt tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu mỗi đợt tiêm phòng phải đạt 70% so với tổng đàn đối với đàn lợn (*vùng nguyên liệu xuất khẩu là > 80%*), 100% so với tổng đàn đối với đàn chó và đàn gia cầm.

2. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý giám sát dịch không để phát sinh, lây lan dịch và thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là đối với đàn gia cầm đúng với các quy định hiện hành.

3. Các ngành: Công an, Y tế, Quản lý Thị trường và đề nghị các đoàn thể chính trị của Tỉnh theo chức năng phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các chủ trương trên, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cản trở hoặc không thực hiện tiêm phòng, vi phạm về cấm áp nỡ nuôi mới đàn thú y, vi phạm về vận chuyển và kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.